

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**นายดำรง ศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาล :** ก่อนที่จะมีการพิจารณากำหนดราคากลาง กระทบขอให้ นายเวศม์ ประจําการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ชี้แจงการประมาณการโครงการตามเทศบัญญัติตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๕,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้มีจำนวน ๒ โครงการเป็นจำนวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท โดยให้ชี้แจงโดยละเอียดตามลำดับและใช้ราคาตามพาณิชย์จังหวัดเดือนไหน ได้คณะกรรมการได้รับทราบ เรียนเชิญครับ

**นายเวศม์ ประจําการ นายช่างโยธา :** กระทบขอชี้แจงรายละเอียด การประมาณการโครงการก่อสร้างตามลำดับ ดังนี้

โครงการที่ ๑ โครงการถมดินไหล่ทางหน้าบ้านนางจันทร์เพ็ญ ตาจันทร์ดี ถึงบ้านนางสม ยิ่งเปียง จำนวนเงิน ๓๙,๐๐๐.- บาท ปริมาณงาน ดินลูกรัง จำนวน ๒๐๕ ลูกบาศก์เมตร หินคลุก จำนวน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอคอยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ ตามประมาณการที่ผมได้แจกให้คณะกรรมการทุกท่าน สำหรับโครงการนี้ ชาวเจ้าได้ยืนยันราคามาจากพาณิชย์จังหวัดเดือน มกราคม ๒๕๕๙ (ตาม พร.๔ และ พร.๕)

โครงการที่ ๒ โครงการลงหินคลุกปรับผิวจราจร ถนนสายหนองแฝก-ล้านตอง หมู่ที่ ๕ จำนวนเงิน ๑๒๑,๐๐๐.- บาท ปริมาณงาน หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๓๔๐ ลูกบาศก์เมตร สถานที่ ถนนสายหนองแฝก-ล้านตอง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอคอยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ ตามประมาณการที่ผมได้แจกให้คณะกรรมการทุกท่าน สำหรับโครงการนี้ ชาวเจ้าได้ยืนยันราคามาจากพาณิชย์จังหวัดเดือน มกราคม ๒๕๕๙ (ตาม พร.๔ และ พร.๕)

**นายดำรง ศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาล :** ตามที่ นายเวศม์ ประจําการ ได้ชี้แจงการประมาณการโดยละเอียดสรุปแล้วมีโครงการที่คณะกรรมการต้องพิจารณากำหนดราคากลางดังนี้

**โครงการที่ ๑** โครงการถมดินไหล่ทางหน้าบ้านนางจันทร์เพ็ญ ตาจันทร์ดี ถึงบ้านนางสม ยิ่งเปียง จำนวนเงิน ๓๙,๐๐๐.- บาท ปริมาณงาน ดินลูกรัง จำนวน ๒๐๕ ลูกบาศก์เมตร หินคลุก จำนวน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอคอยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่

**โครงการที่ ๒** โครงการลงหินคลุกปรับผิวจราจร ถนนสายหนองแฝก-ล้านตอง หมู่ที่ ๕ จำนวนเงิน ๑๒๑,๐๐๐.- บาท ปริมาณงาน หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๓๔๐ ลูกบาศก์เมตร สถานที่ ถนนสายหนองแฝก-ล้านตอง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอคอยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ มีคณะกรรมการท่านไหนจะสอบถามและมีความเห็นเพิ่มเติม เชิญเสนอความเห็นด้วย

**นายยศพนธ์ นิกากแก้ว นักพัฒนาชุมชน :** เมื่อนายช่างโยธา ได้ชี้แจงและประมาณการพร้อมได้นำเอกสารแจกให้คณะกรรมการ ได้พิจารณาร่วมกัน เพื่อกำหนดเป็นราคากลางฝากทางนายช่างโยธา ให้ประมาณการโครงการให้รัดกุม หากเกิดข้อผิดพลาดมาภายหลัง ให้รีบรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยเร็ว

/นายเวศม์...